

## น้องใหม่ สารคาม ธรรงค์ออกเสียงประชามติ

กองกิจการนิสิตร่วมกับองค์การนิสิตและชมรมรุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมใจธรรงค์ออกเสียงสร้างสรรค์รวมพลังประชามติ

ที่บริเวณสนามกีฬากลาง ข้างอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองกิจการนิสิตร่วมกับองค์การนิสิตและชมรมรุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมนิสิตใหม่ มมส ร่วมใจธรรงค์ออกเสียงสร้างสรรค์รวมพลังประชามติ โดยรวมพลังน้องใหม่มากกว่า 1,000 คน (ตัวแทนจากจำนวนนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 12,593) ได้แสดงสัญลักษณ์เป็นรูป MSU ซึ่งหมายถึง MAHASARAKHAM UNIVERSITY พร้อมกางป้ายไว้นิสิตขนาดใหญ่ ธรรงค์ให้ประชาชนชาวไทยออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559

กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในการรับน้องสร้างสรรค์ ซึ่งวันนี้เป็นวันเปิดประชุมเชียร์วันแรก ของนิสิตใหม่มหาวิทยาลัย



มหาสารคาม รุ่นภูมรินทร์ 11 ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชียร์ จะทำให้นิสิตใหม่ที่ได้มีโอกาสในการเข้ามาศึกษาและใช้ชีวิตอยู่ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เรียนรู้ถึงการปรับตัว โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อน รุ่นพี่ ตลอดจนบุคลากร คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษานั้น มีความอิสระในการดำเนินชีวิตมากขึ้น

นายเดชาธร เณลิมพิศ ประธานเชียร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า กิจกรรมประชุมเชียร์จึงถือเป็นประเพณีต้อนรับน้องใหม่ของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สืบทอดมากกว่า 48 ปี มุ่งหวังให้นิสิตใหม่เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เกิดความรักความศรัทธาในสถาบัน และสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง โดยวัตถุประสงค์การจัดโครงการ "ประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์ภายในของนิสิตใหม่

ปลูกฝังจิตสำนึกให้นิสิตใหม่เกิดความรักศรัทธา และมีความภาคภูมิใจในสถาบันให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยได้อย่างดี ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างน้อง พี่ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้นิสิตใหม่อนุรักษ์และทำนุบำรุงประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัยตลอดจนวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานด้วย อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่ใกล้จะมาถึงนี้ คือวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้คนไทยตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกเสียงประชามติ

